

Paano Maglaro

Texas Hold 'em Bonus Poker

Masiyahan sa paglaro. Alamin kung paano maglaro bago magsimula.

Upang manalo sa Texas Hold'em Bonus, ikaw dapat ang manlalaro na may pinakamahusay na five-card poker hand sa katapusan ng laro. Kailangan mo lamang talunin ang hand ng dealer upang manalo, hindi ang hands ng ibang mga manlalaro sa table. Ang mga manlalaro ay maaari ring maglagay ng bonus jackpot na pusta.

Ang mga manlalaro at Dealer ay binibigyan ng dalawang pangunahing cards na nakataob. Ang Dealer ay magdi-deal ng 5 community cards na gagamitin ng Manlalaro at ng Dealer upang gawin ang limang pinakamahusay na 5 card Poker hand. Maaaring gamitin ng Manlalaro at Dealer ang anumang kombinasyon ng 2 nakataob na cards at ng 5 community cards upang gawin ang pinakamahusay na hand.

Maglaro Laban sa Dealer:

Dapat gumawa ng Ante wager ang mga manlalaro upang sumali sa laro. Dapat maglagay ang mga manlalaro ng Flop wager kung gusto nilang ilaro ang kanilang hand laban sa dealer. Ang Flop wager ay dapat doble ng Ante wager. Kung pinagpasiyahan ng Manlalaro na hindi maglagay ng Flop wager, dapat silang mag-Fold at mawawala nila ang Ante wager. Ang mga manlalaro ay magkakaroon ng opsyon na maglagay ng karagdagang pusta na katumbas ng Ante wager sa Turn at River cards.

Ante Payout

Ang Flop, Turn, at River wagers ay binabayaran ng even money (1 to 1) kapag natalo ng hand ng Manlalaro ang hand ng Dealer. Kung ang Ante wager ay may straight o mas mahusay pa, babayaran ito ng even money (1 to 1); kung hindi, ito'y isang Push.

Halaga ng Hand	Bonus Payout
Panalo ng Straight o Mas Mahusay Pa	1 to 1

Bonus Jackpot Paytable

Ang mga manlalaro ay maaaring gumawa ng karagdagang pusta sa Bonus Jackpot kung mayroon silang pusta sa basic game. Ang mga manlalaro na nagpupusta sa Bonus Jackpot ay naglalaro laban sa isang set payable.

Halaga ng Hand	Bonus Payout
Dalawang Aces sa Hands ng Manlalaro at Dealer	1,000 to 1
Dalawang Aces	30 to 1
Ace/King Suited	25 to 1
Ace/Queen o Ace/Jack Suited	20 to 1
Ace/King Unsuitd	15 to 1
King/King, Queen/Queen, o Jack/Jack	10 to 1
Ace/Queen o Ace/Jack Unsuitd	5 to 1
Pares ng 10's hanggang 2's	3 to 1



Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Paano Maglaro ng table games, magtanong sa isang Dealer Supervisor, bumisita sa isang GameSense Info Centre sa lugar na ito, o magpunta sa www.bcl.com

Texas Hold'em Bonus Poker [Filipino] 07/12